

KẾ HOẠCH**tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng**

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhân dân. Việc tổ chức thành công đại hội là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, tạo nhận thức sâu sắc, toàn diện về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng từng cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện các phong trào thi đua chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Tiền Giang (30/4/1975 - 30/4/2025), đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Tiền Giang (24/02/1976 - 24/02/2026). Thông qua công tác tuyên truyền, nhằm tạo động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

2. Công tác tuyên truyền cần đảm bảo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy đảng, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả; công tác phối hợp tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lễ lớn, sự kiện lịch sử của địa phương, đất nước.

II- THỜI GIAN, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**1. Từ nay đến tháng 02 năm 2025**

Tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch 163-KH/TU ngày 19/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 168-HD/TW ngày 23/9/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền những chủ trương lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua đó, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tình hình đất nước, địa

phương tiếp tục ổn định và phát triển với nhiều dấu ấn nổi bật: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra; xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, niềm tin của Nhân dân được củng cố, tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại tiếp tục được nâng tầm...

Khẳng định sau 40 năm đổi mới “*Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay*”, từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt vào Top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong Top 20 quốc gia trên thế giới, mắt xích quan trọng trong 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) gắn kết với 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực và toàn cầu. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (P5), các nước lớn và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Việt Nam được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế xem như một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế...

Phân tích sâu sắc những nhân tố làm nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, đó là tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập, tự do, hạnh phúc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, luôn trung thành tuyệt đối với lợi ích của dân tộc, của Nhân dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”, đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, lập nên nhiều kỳ tích.

2. Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2025

Tuyên truyền, khẳng định tinh thần “*tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc*”; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; sự gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, với chính quyền và các cơ quan Nhà nước; ý Đảng - lòng dân; tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của đơn vị, địa phương và đất nước, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025, như: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026); 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); 50 năm Ngày thành lập tỉnh Tiền Giang (24/02/1976 - 24/02/2026). Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của

Đảng; đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền các đợt tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó chú trọng ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học - công nghệ, các chuyên gia. Tuyên truyền các hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực; điển hình trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tuyên truyền các phong trào thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, địa phương lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tình cảm của nhân dân cả nước hướng về đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện (tương đương); nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện. Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Từ tháng 10 năm 2025 đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh; triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 40 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những tình cảm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong tuyên truyền cần phân tích, đánh giá những chuyển biến mang tính thời đại của tình hình thế giới, khu vực; những khó khăn, thách thức và cơ hội mang đến cho Việt Nam; mục tiêu, tầm nhìn, triển vọng phát triển đất nước với các dấu mốc lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam... Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ đang đặt ra cấp bách.

Khẳng định Đảng ta kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc; nghiên cứu lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để định ra phương pháp cho Cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Nhân mạnh việc cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá rất cao sự *bản lĩnh và đoàn kết, thống nhất* trong Đảng từ lãnh đạo chủ chốt đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng là hạt nhân để tăng cường đoàn kết trong Đảng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ hội lịch sử để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy thành tựu có ý nghĩa lịch sử đã đạt được qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta vươn mình trong kỷ nguyên mới.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức các hội nghị nội bộ của các cấp uỷ đảng để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến; tuyên truyền qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm ở các ngành, địa phương.

Tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên báo chí; các tài liệu, ấn phẩm sách, tờ gấp với nội dung phong phú, dễ hiểu, hướng đến nhiều đối tượng.

Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, gắn với phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; tuyên truyền, cổ động trực quan, gắn với xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích tại các cửa ngõ đô thị, trục đường chính, khu hành chính, trung tâm văn hóa thể thao, khu đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học.

Tuyên truyền qua hoạt động văn hóa - văn nghệ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong Đảng và xã hội; tuyên truyền trên Internet, nhất là mạng xã hội,...

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ huyện (tương đương), các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị (theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong công tác tuyên truyền, khánh tiết về Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cần thực hiện đúng Quy định 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Rà soát, kiểm tra và thay thế ngay những cờ Đảng không đúng quy định.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng nội dung và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài và lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh; định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; triển khai các hoạt động thông tin, cổ động, tuyên truyền cho đại hội.

4. Sau các đợt tuyên truyền, cấp ủy huyện (tương đương) và các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030!

4. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Chủ đề, phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (có hướng dẫn bổ sung sau).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, TPHCM),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN, TPHCM),
- Các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Ban Thường vụ cấp ủy huyện (tương đương),
- Tiểu ban Tổ chức, phục vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Võ Văn Bình